
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๑๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายจักรพงษ์ แสงมณี รองประธานคณะกรรมาธกิาร คน
ที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับ จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงาน
ในก ากับ  
   ๑. กรมอุตุนิยมวิทยา 

๒. ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
   ๓. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
   ๔. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๕. สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)  
   ๖. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานในก ากับ  

๑. ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
๓. กรมควบคมุมลพิษ 
๔. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิง่แวดลอ้ม 
๕. องค์การบรหิารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงาน

ในก ากับ  
กรมอตุุนิยมวิทยา     ๑,๔๘๑,๒๖๓,๔๐๐  บาท 

 ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณากรมอตุุนิยมวิทยาในประเดน็ต่าง ๆ ดังนี ้
 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธกิาร 

- ขอสอบถามว่าโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและ  
สึนามิ ๒๗๑,๒๒๗,๖๐๐ ของกรมอุตุนิยมวิทยา มีการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการอย่างไร 

- โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา ขอสอบถาม
ว่าเป็นโครงการจัดหาระบบสารสนเทศทดแทนของเดิมหรือเป็นการโครงการใหม่ 
 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๙๐๘,๘๓๔,๕๐๐ 
บาท ซึ่งเพ่ิมจากปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๔.๔๙ งบประมาณที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนที่ผูกพันมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  

- โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติที่สามารถรารายงานข้อมูลทันเวลาไม่เกิน  
๕ นาทีนั้นเป็นก าหนดตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกับทุกท่าอากาศยานทั่วโลก  

- โครงการติดตั้ งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ  
เป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมที่ใชมาเป็นเวลานานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เพ่ิมมากขึ้น 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

- ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา มีโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS พร้อมกับ
ระบุตัวชี้วัดว่าจะสามารถรายงานข้อมูลทันเวลาไม่เกิน ๕ นาที ดังนั้น ในทางปฏิบัติควรด าเนินการ 
ให้ได้ตามตัวชี้วัด  

- กรมอุตุนิยมวิทยา ควรเพ่ิมงบประมาณส าหรับรายงานพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพและความ
แม่นย ามากที่สุดทั้งการรายงานเปน็รายวันและรายสัปดาห์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการท าการเกษตรกรรม
ของเกษตรกร 
  รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้กรมอุตุนิยมวิทยา ส่งข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในปี ๒๕๖๗ ตามรายการ ดังนี้  

๑. เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) พร้อมระบบเชื่อมโยงข้อมูลและ
สารสนเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงราย  

๒. เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง 
ท่าอากาศยานเลย  
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๓. ระบบการตรวจวัดแผ่นดินไหวในประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา 
กรุงเทพมหานคร  

๔. เครื่องมือตรวจลมชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๔๐๓ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจอากาศ  
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี สถานี
อุตุนิยมวิทยานครราชสีมา  

๕. เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ Mhz พร้อมอุปกรณ์ตรวจ
อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝั่งตะวันตก
จังหวัดภูเก็ต 

๖. การปรับปรุงและเพ่ิมสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใตฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา และ ๗.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือตรวจอากาศทุกระบบ
ย้อนหลัง ๕ ป ี

 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ     ๖๓๙,๓๐๔,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานสถิติแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอสอบถามว่า ส านักงานสถิติแห่งชาติ ก าหนดเป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธภิาพภาครัฐ โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ที่เปลี่ยนผ่านจาก Traditional Census มาเป็น Digital Census อย่างไร 
 - ตามที่ส านักงานสถติิแห่งชาต ิมีโครงการส ามะโนการเกษตร ขอสอบถามว่ามีความแตกต่างกับ
การส ารวจส ามะโนการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างไร และส านักงานสถิติแห่งชาติ  
น าข้อมูลที่ได้จากการส ามะโนการเกษตรไปขยายผลอย่างไร 
 - ตามที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ ขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน  
การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลระดับจังหวัดและอ าเภอ งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ขอสอบถามว่า 
การอบรมตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีผลลัพธ์เป็นอย่างไร และได้ด าเนินการอบรมกี่พื้นที่ 
 - ตามที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ ขอรับงบประมาณส าหรับโครงการส ารวจส ามะโนประชากร  
ในเรื่องภาระหนี้สินของประชาชน ขอสอบถามว่ามกีระบวนการจัดเก็บและท าฐานข้อมูลที่มีความชัดเจน
แม่นย าอย่างไร 
 - เมื่อส านักงานสถิติแห่งชาติยังคงเก็บข้อมูลส ามะโนประชากรผ่านระบบออนไลน์ ขอสอบถาม
ว่ามีการประเมินว่าประชาชนจะได้ให้ข้อมูลจ านวนเท่าไหร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

โครงการส ามะโนประชาชกรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เปลี่ยนผ่านจาก Traditional Census มาเป็น 
Digital Census ก าหนดไว้วา่จะตอ้งด าเนินการให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ แต่ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ครัวเรือน
และความสามารถในการเข้าถึงโทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนด้วย  
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- การด าเนินการส ารวจส ามะโนการเกษตรของส านักงานสถิติแห่งชาติและกรทรวงเกษตร  
และสหกรณ์มีความแตกต่างกัน โดยกรณีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในการท า
ฐานข้อมูลทะเบียน (Farmer ONE) แต่ส าหรับกรณีของส ามะโนการเกษตรของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จะเป็นการลงพ้ืนที่ถึงที่อยู่อาศัยทั้งในทะเบียนและนอกทะเบียน โดยข้อมูลที่ได้มาตามโครงการนั้น 
จะน ามาประมวลผลเพ่ือให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลระดับจังหวัดและอ าเภอ  
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด าเนินการไปแล้ว ๓๘๓ อ าเภอจากทั้งหมด  ๕๐๐ อ าเภอ โดยมีบุคคล
เข้าร่วมโครงการแล้ว ๒๔,๗๐๘ คนจากเป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ คน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะด าเนินการ 
ได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗  

- การส ารวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ออกระเบียบวิธีการส ารวจ
สุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตัวอย่าง จ านวน ๕๗,๖๐๐ ครัวเรือน 

- การส ารวจส ามะโนการเกษตรปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่
ระหว่างการประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด 

- การเก็บข้อมูลส ามะโนประชากรผ่านระบบออนไลน์ แม้ประชาชนจะให้ข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์แล้ว แต่ตามขั้นตอนส านักงานสถิติแห่งชาติจะต้องลงพ้ืนที่ส ารวจด้วย 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ โครงการ  
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๘ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ควรเพ่ิมการเก็บข้อมูลหนี้สิน 
ของประชาชนลงลึกถึงประเภทหนี้สิน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานสถิติแห่ งชาติ  ส่ งข้อมูล 

ส ามะโนการเกษตร 
 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   ๑,๖๑๗,๓๐๔,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอสอบถามว่าส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา 
พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะอย่างไร 
 - ตามที่ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รายงานว่าได้ด าเนินการพัฒนาบุ คลากรดิจิทัล 
เข้าสู่ตลาดกว่า ๔,๐๐๐ ราย จึงขอสอบถามว่าตลาดแรงงานด้านดิจิทัลมีความต้องการแรงงาน 
ทักษะดิจิทัลทั้งหมดกี่คน 

- ขอสอบถามส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่า โครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งที่เพ่ิงได้รับ
งบประมาณเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีความคืบหน้าอย่างไร และมีสตาร์ทอัพร่วมโครงการกี่ราย 
และเป็นสตาร์ทอัพประเภทใด 
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- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีแนวทางยกระดับประเทศไทยในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
อย่างไร 

- ขอสอบถามส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัลว่า โครงการ หนึ่ งต าบล หนึ่ งดิจิทัล  
(One Tambon One Digital: OTOD) เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดการน าเทคโนโลยีโดรนเพ่ือการเกษตร  
และเครื่องจักรทางการเกษตรอัตโนมัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แตกต่างจากโครงการลักษณะเดียวกัน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อย่างไร และมีผลการด าเนินงานมาแล้วอย่างไร 

- ขอสอบถามว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพ่ิมรายไดล้ดรายจ่ายด้วยดิจิทลัของส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้น าระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเหลือการท างานของเกษตรกรอย่างไร  
และได้ท างานร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง 

- โครงการยกระดับ เมืองน่ าอยู่  เมืองทันสมัย เพ่ือคนไทยเท่ าเทียมและเท่ าทันของ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ความส าคัญกับความส าเร็จของโครงการในด้านใด 
 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 

- โครงการเมืองอัจฉริยะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ๑.เมืองเดิมน่าอยู่ และ ๒.เมืองใหม่  
ซึ่งการพัฒนาเมืองใหม่ต้องอาศัยการลงทุนจากภาคเอกชนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ส่วนการพัฒนาเมืองเดิม คือ การยกระดับเมืองระดับท้องถิ่น และจังหวัด โดยได้ประสานงาน 
กับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือออกมาตรการสิทธิพิเศษทางภาษีเพ่ือดึงดูด  
ให้ภาคเอกชนมาลงทุน 

- ตลอด ๗ ปีที่ผ่านมาสามารถผลิตแรงงานทักษะด้านดิจิทัลเฉลี่ยประมาณ ๒๔,๐๐๐ คน  
โดยเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานดิจิทัลประมาณร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ ได้มีการส ารวจพบว่า
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไอที และอื่นๆที่ต้องการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล ต้องการแรงงานที่มี
ทักษะดิจิทัลรวมประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งในทางปฎิบัติประเทศไทยไมส่ามารถผลิตแรงงานได้มากถึง 
๑๐๐,๐๐๐ คน จึงแก้ไขปัญหาด้วยการเสนอให้รัฐบาลด าเนินการหาแนวทางดึงดูดก าลังคนดิจิทัลสาขา
ขาดแคลนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย (Global Dgital Talent Visa) 

- ปัญหาของประเทศไทยด้านดิจิทัลในเวลานี้ คือ การสร้างบริษัทที่มีเทคโนโลยีระดับสูงและ
ความซับซ้อนเชิงลึก (Deep Tech) ซึ่งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น จะต้องท าให้บริษัท Deep Tech  
ของต่างประเทศมาตั้งฐานการให้บริการที่ประเทศไทยเป็นหลัก และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เข้าไปถือหุ้นผ่านการถือหุ้นในกองทุน Angel Fund ส าหรับสตาร์ทอัพ 

- การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เป็นวาระที่ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิ ทัล เสนอให้
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการออกนโยบาย โดยจะต้องเริ่มจากการมีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ ความพร้อมของระบบฐานข้อมูล ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยยัง  
ไม่มีความพร้อม 

- ปัจจุบันส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ไม่มีรายได้เป็นเงิ นนอกงบประมาณตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
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- ปัจจุบันส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินการสร้างกระบวนการ
อบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่แรงงาน โดยให้สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายของเงินเดือนนั้นเพ่ือขอลดหย่อน
ภาษีได้ร้อยละ ๑๕๐ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงาน
ที่เป็นนักศึกษาจบใหม่เพิ่มมากขึ้น 

- โครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งดิจิทัล (One Tambon One Digital: OTOD) เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การน าเทคโนโลยีโดรนเพ่ือการเกษตรนั้น ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ก าหนดให้บริษัทผลิตโดรน  
ออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่ และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน dSURE ขณะเดียวกัน ยังให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนารถไถนาไม่ เกิน ๓๐ แรงม้า เพ่ือให้ เกษตกรใช้รถไถนาผ่านระบบดิจิทัลและ  AI  
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตร โดยตั้งความหวังว่าจะเป็นการยกระดับการผลิตของ
ผู้ประกอบการ 

- โครงการเมืองอัจฉริยะปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ความส าคัญกับโครงการ Smart Living และ 
Smart Health โดยจะเป็นการลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนคนละครึ่ง 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ควรเพ่ิมช่องทางการประช่าสัมพันธ์โครงการหนึ่งต าบล  
หนึ่งดิจิทัล (One Tambon One Digital : OTOD) ไปยังพ้ืนที่ภูมิภาคห่างไกล เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษา ประชาชน ผู้ประกอบการ ได้รับองค์ความรู้ด้านดิจิทัลมากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งข้อมูล

โครงการสร้างอาชีพสร้างงานให้วัยรุ่นไทยด้วยดิจิทัลซอฟพาวเวอร์ และ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งข้อมูลรายได้
จากเงินนอกงบประมาณตามกฎหมาย 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งข้อมูลผล
การด าเนินงานของโครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่ง ย้อนหลัง ๓ ปี 

 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ๔๖๖,๔๒๒,๗๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด       - บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอสอบถามว่า  ส านั กงาน พัฒ นาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์  มี ความคิด เห็ นต่ อ 
ร่างพระราชบัญญัติเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล และมีกรอบเวลาในการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่  
สภาผู้แทนราษฎรอย่างไร 
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 - ตามที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณของโครงการ
ส่งเสริมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Standard & Governance) คือ เกิดการ
สื่อสาร รับรู้และความตระหนักในการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ไม่น้อยกว่า 
๒๐,๐๐๐ ราย จึงสอบถามว่ากลุ่มเป้าหมายหมายถึงบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคล  

- ตามที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของโครงการ
ส่งเสริมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Standard & Governance) คือ ประเทศ 
มีกรอบแนวทางชุดเครื่องมือด้าน AI Governance ที่เหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงต่อการประยุกต์ใช้ AI อย่างน้อย จ านวน ๓ เรื่อง จึงขอสอบถามว่ามีเรื่องใดบ้าง 

- โครงการพัฒนากฎหมายมาตรฐาน และกลไกก ากับดูแลด้านดิจิทัล ของส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอสอบถามว่ากิจกรรมโครงการมีอะไรบ้าง และมีการจ้างที่ปรึกษา 
จ านวนกี่รายและใช้งบประมาณเท่าใด 

- ขอสอบถามว่า ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความคืบหน้าในการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติก ากับการดูแลการใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์ อย่างไร 
 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 

- กรณีการด าเนินงานของ ๑๒๑๒ นั้นระบบคอลเซ็นเตอรของหน่วยงานไม่มีวันหยุด โดยการรับ
เรื่องเข้ามาโดยเริ่มจากการไกล่เกลี่ยก่อน แต่หากไกล่เกลี่ยไม่ได้ จะท าเรื่องร้องเรียนประสานงาน  
กับหน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบ เช่น  คณ ะกรรมการอาหารและยา ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ  
หรือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น หรือบางกรณีไปถึงศาลยุติธรรม เช่น ในเรื่องการซื้อขาย
ออนไลน์ จะเป็นในลักษณะการส่งข้อมูลต่อให้ หน่วยงาน และหารือกับผู้ร้องเรียนแล้วมีการจัดท าข้อมูล
ให้หน่วยงานอื่น เพื่อไม่ให้มีการแจ้งหลายครั้ง ซึ่งเป็นลักษณะการท างานของ ๑๒๑๒ 

- ส่วนในเรื่องการใช้ AI นั้น ทางการแพทย์ใช้เรื่องนี้จ านวนมาก เช่น การวินิจฉัยโรค และเห็นถึง
ความเสี่ยงของการวินิจฉัยโรค แต่งานของหน่วยงานจะไปสู่ประชาชนได้ โดยจะต้องมีธรรมาธิบาล  
ในโรงพยาบาล ซึ่งจะท าให้การใช้ AI มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานโลก 
ซึ่งจะมีการหารือกับวงการสาธารณะสุขอีกครั้งว่าจะมีการใช้ AI อย่างไร ให้ประชาชนได้รับบริการได้
รวดเร็วและปลอดภัย 

- ส่วนในเรื่องของ ๑๒๑๒ หน่วยงานจะรับไปหารือในระดับการบูรณาการระหว่างกระทรวง 
ต่าง ๆ ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านได้อย่างไร โดย ๑๒๑๒ กับ ๑๔๔๑ ได้มีการรับส่งเรื่องหารือกันอยู่แล้ว
ระหว่างกัน  

- ในประเด็นเรื่อง AI ที่ไม่ต้องการให้มีการก ากับดูแลมากจนเกินไปได้มีการ ศึกษากฎหมาย  
AI แล้ว และพิจารณาแล้วเห็นว่า AI ยังไม่มีความเสี่ยงของปัญหา AI ที่มีผลชัด แต่หากมีการก ากับดูแล
จะเป็นภาระให้ผู้ประกอบธุรกิจ AI มากจนเกินไป ท าให้ในขณะนี้มีนโยบายที่จะทบทวนในเรื่องนี้อีกครั้ง 
ให้หน่วยงานทบทวนว่าจะออกกฎหมาย AI หรือไม่อย่างไร แต่ในกลุ่มนักวิชาการให้ความเห็นว่า  
เรื่องก ากับดูแลเรื่องนี้อย่าพ่ึงให้ด าเนินการเพราะจะเป็นภาระมากเกินไป รวมทั้งในเรื่องของ AI  
มีการพัฒนาในเรื่องนี้อยู่ หากก ากับดูแลมากจนเกินไปการพัฒนาอาจไม่ได้ตามที่ต้องการ  
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- ในเรื่องการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล นั้นคือการยื่นภาษีออนไลน์ ซึ่งระบบที่กรมสรรพากร
ด าเนินการอยู่สามารถยืนยันตัวตนได้ แต่เมื่อมีระบบอื่นเข้ามากรมสรรพากรจะรองรับระบบ โมบายไอดี
ได้ด้วย ทั้งนี้ เมื่อกรอกตัวแบบยื่น และมีการยินยอมให้โอนข้อมูลไป เช่น ข้อมูลการท าบุญหรือข้อมูล
การจัดซื้อต่างๆ หน่วยงานไดม้ีการหารือกับกรมการปกครอง โดยขอให้น าข้อมูลของหน่วยงานมาแชร์ได้ 
ผ่านกลไกของหน่วยงาน  

- ส่วนในเรื่องร่างกฎหมายที่ปัจจุบันนี้ หน่วยงานไม่ได้เป็นผู้เสนอกฎหมายนี้ แต่ได้รับเชิญ  
ไปหารือ ๒ ครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีการยกร่างขึ้นมาแล้ว แต่ยังไม่เรียบร้อยพอที่จะขอรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และมีการต่อต้านจากแฟลตฟอร์มใหญ่ๆ ของต่างประเทศ แต่หน่วยงานเห็นว่ามีความจ าเป็น
ในการลงโทษเพราะการบทลงโทษเดิมของกฎหมายในปัจจุบัน ท าให้ภาคเอกชนไม่สนใจจะด าเนินการ
ตามกฎหมาย ซึ่งท าให้แพลตฟอร์มใหญ่มีความกังวลใจขึ้นในการออกกฎหมายใหม่นี้ แต่หน่วยงาน 
มีความกังวลว่ากฎหมายของแพลตฟอร์มอีโคโนมี หากมีการยกเลิกการจดแจ้ง หากมีการกระท าผิดโทษ
จะกลายเป็นเบา และจะได้ข้อมูลจากการกระท าความผิดเท่านั้น แทนที่จะได้ข้อมูลก่อนการกระท าผิด 

- ส่วนเรื่อง AI Governance มีการเปิดตัวคลินิกเซ็นเตอร ที่ให้ค าแนะน า เช่น ในเรื่องของ
โรงพยาบาลศิริราชกับมหาวิทยาลัยมหิดล ที่รับงานเข้ามาและให้ค าแนะน า ว่า การใช้งาน AI  
ในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงอย่างไร มีกลไกควบคุมความเสี่ยง และมีการด าเนินงานกับผู้บริหาร  
กับสาธารณะสุข เพราะผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้อย่างรอบคอบจึงมีการอบรม  
และมีการจัด Work Shop  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนมาจนมาถึง ๒๐,๐๐๐ รายได้ ซึ่งจะเป็นบุคคล
ธรรมดาที่ต้องการให้ตระหนักถึงความเสี่ยงไปคู่กนัแตต่้องระวงัวา่เปน็ขอ้มูลที่ผิดพลาด ด้วย  

- มีการจัดท า AI Governance  Guideline ออกมาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็น 
เพ่ือปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้จริง โดยเน้นที่กลุ่มบริษัทและหน่วยงานของรัฐ  ว่าใช้ AI อย่างไรได้ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล  

- ส าหรับโครงการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานนั้น หน่วยงานมีไม่มากและมีข้อจ ากัด 
ของภาคเอกชนจึงตอ้งจ้างที่ปรึกษาจ านวนมาก โดยมีงบจ้างที่ปรึกษา ๕๐ ล้านบาท ในการจ้างที่ปรึกษา
นั้นจะมีการศึกษากฎหมายต่างประเทศและส ารวจผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศ และมีการศึกษาว่ามีความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีมีเรื่องใดบ้าง 

 
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)   ๑๗๘,๒๔๑,๗๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังน้ี 
 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอสอบถามว่าสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่  (องค์การมหาชน) มีอ านาจหน้าที่ดูแลข้อมูล 
ประเภทใด 
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 - ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งพยายามเสนอขอรับงบประมาณเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล
ใหญ่ จึงขอสอบถามว่าสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ประสานงานกับหน่วยงานเหล่านั้น
หรือไม่ 
 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 

- จากค าถามว่าหนว่ยงานท าร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างไร เพราะมีการของบประมาณ Big Data 
จากหลายหน่วยงาน หน่วยงานจะจัดส่งเป็นเอกสารให้อีกครั้ง แต่ในเรื่องนี้ Big data ไม่ใช่การน าข้อมูล
จากหลายหน่วยงาน เพราะท าไม่ได้จริงและมีกฎหมายห้ามไม่ให้ท าได้ แต่การเชื่อมโยงนี้คือการสร้าง
กลไกกลางโดยสร้างถนนเชื่อมข้อมูลจัดข้อมูลเป็นชุด ๆ เพ่ือตอบค าถามตามนโยบายข้ามกันได้  
โดยหน่วยงานด าเนินการร่วมกับหน่วยงานหลักร้อย โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง ท าให้ทราบว่าสัญญาณมือถืออยู่ที่ใดบ้าง ท าให้หน่วยงานรู้ได้และท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สามารถวางแผนได้ หรือสามารถประมาณการน้ ายาล้างไตจากข้อมูลการใช้ยาเบาหวานหรือความดัน 
หรือการเชื่อมโยงกับ GISDA เพ่ือให้ทราบถึงค่าฝุ่นละอองรวมกับภาคเหนือหรือประเทศอื่นได้ เป็นต้น 
ซึ่งหน่วยงานจะสรุปข้อมูลจัดส่งให้เป็นเอกสารให้อีกครั้ง  

- โครงการ Travel data Lab ปกติเป็นงบอบรมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยหน่วยงาน 
มีการร่วมมือกัน ในเรื่องของ AI เข้ามาด้วยจึงมาร่วมกันให้ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่จึงมีการตั้ง
งบประมาณเข้ามาบางส่วนโดยหน่วยงาน 

- ในเรื่อง CDP นั้น หน่วยงานเป็นผู้วางกรอบว่า ควรประกอบด้วยเรื่องใด ซึ่งจะเริ่มประสาน
หลายหน่วยงานเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนกัน โดยแผนที่ตั้งไว้ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานจะมีการลงพื้นที่ โดยหารือกับภาคเอกชนและราชการว่าความต้องการพัฒนาเมือง
นั้นต้องการในเรื่องใด และน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบรรจุให้เข้ากับเมือง ทั้งเรื่องของข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
หรือข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งแต่ละเมืองจะไม่เหมือนกัน  

- จากค าถามว่าเพราะเหตุใดถึงต้องมีแฟลตฟอร์มสิ่งแวดล้อม ขอตอบว่าเพ่ือให้มีกฎหมาย  
ที่เกี่ยวกับอากาศสะอาดและมีหน่วยงานกลางที่ไว้เก็บข้อมูลมาใช้เฉพาะทาง จึงมีการแยกข้อมูล  
มาเป็นกลุ่มของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นคนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งโครงการนี้มีการด าเนินงาน 
ไม่นานอาจจะ ๒ - ๓ ปี   

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอให้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)  

ส่งรายงานผลการด าเนินงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) 
- นายภัทรพงศ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ หน่วยงานได้แจ้งว่าในปีที่แล้วมีการวิเคราะห์จุดส าคัญ 

ในเรื่องของฝุ่นละออง PM ๒. ๕ ทั้งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน จึงขอเอกสารในเรื่องนี้ด้วย 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ โครงการ Travel data Lab เป็นโครงการของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แต่ในปีนี้บรรจุอยู่ในโครงการของหน่วยงาน หน่วยงานมีการร่วมกัน
ด าเนินการอย่างไร หรือหน่วยงานอื่นถ่ายโอนมาให้หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ และโครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่หน่วยงานเป็นกรรมการ
หรือไม่อย่างไร หากใช้ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ น่าน อุบลราชธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช เพราะเหตุใด
ถึงมาเริ่มด าเนินการในปีนี้ เพราแผนที่ท ามาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และทั้งแผนเมืองอัจฉริยะ
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ตั้งเป้าหมายให้ได้ ๑๐๐ เมือง ภายในปี ๒๕๖๕  ขอทราบว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และการท า
แฟลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ๒๐ ล้านบาท แต่ต่างจากแพลตฟอร์มแรกอย่างไร  
ขอให้จัดส่งเป็นเอกสารในรายละเอียด  

 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ๓๑๗,๓๘๒,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

 สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี ้
 ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอสอบถามว่า ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ด าเนินการสร้าง
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานภาครัฐไปแล้วจ านวนกี่หน่ วยงาน  
เหลือหน่วยงานใดบ้างที่้ยังไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคล มีหน่วยงานใดบ้างที่ยังไม่ให้ความ
ร่วมมือ และหน่วยงานทางการทหารและต ารวจให้ความร่วมมือในการจัดท ามาตรฐานการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีมาตรการในการด าเนินการกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่ไม่ได้ด าเนินการคุ้มครองส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีแนวทางการบริหารจัดการและคุ้มครอง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีความที่พิจารณาในชั้นศาลเสร็จแล้วอย่างไร 

- โครงการศูนย์บริการประชาชน (PDPA Center) ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล นอกจากมีหน้าที่รับเรื่องจากประชาชนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการเรื่องอื่นๆ หรือไม่  

- โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ โครงการพัฒนากฎหมาย 
ด้านการคุ้มครองข้อ้มูลส่วนบุคคลของประเทศ ซึ่งในเนื้อของโครงการส่วนใหญ่เป็นการอบรม  
จึงขอสอบถามส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าทั้งสองโครงการมีความแตกต่าง
อย่างไร 

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วางเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ อย่างไร 

- เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา  
หรือ ส.ว.ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณ และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้ส่งหนังสือชี้แจง
มายังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว จึงขอสอบถามว่าการรั่วไหลมาจากสาเหตุ
ใด และได้ด าเนินการทางกฎหมายกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือไม่  

- เมื่อต้นปี ๒๕๖๗ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่อยู่ในความครอบครองของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ขอสอบถามว่าส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ด าเนินการตรวจสอบ
หรือไม่ และมีผลการตรวจสอบอย่างไร 
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- โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเชิงรุก (PDPC Eagle Eye) ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอสอบถามว่าโครงการนี้ครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง 

- ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หมายถึงเฉพาะข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลักเท่านั้น  
แต่ยังรวมไปถึงข้อมูลอื่นที่บันทึกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วย จึงขอสอบถามว่าส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม่  

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีแนวทางการก าหนดสิทธิในการถือครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร เพ่ือไม่ให้องค์กรเอกชนเพียงฝ่ายเดียวที่ครอบครองข้อมูลมีอ านาจยินยอม
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง ๆ ที่เจ้าของข้อมูลที่แท้จริง คือ ประชาชน 
 หน่วยงานตอบข้อซักถาม 

- ในส่วนของการด าเนินการ PDPA center หน่วยงานมมีหน้าที่ให้ความมั่นคงกับประชาชน  
ถ้าหน่วยงานท าผิดจะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความโทษสูงสุด ๕ ล้านบาทซึ่งเป็นโทษ 
ทางปกครอง ทั้งนี้ มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเข้ามากว่า ๔๐๐ เรื่อง เช่นกรณีบริษัทไอทีแห่งหนึ่ง  
มีข้อมูลรั่วไหลแล้วมีบุคคลน าข้อมูลไปหลอกลวงประชาชน ท าให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนทีหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานได้มีการประสานกับบริษัทเพ่ือไกล่เกลี่ยเยี่ยวยาประชาชนซึ่งประชาชนพอใจ และได้น า
เรื่องนี้จัดส่งให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาว่าบริษัทมีความเลินเลอหรือไม่ ซึ่งจะมีการปรับเงิน
ทางปกครองซึ่งเป็นการลงโทษทางปกครอง และเริ่มมีการปรับเงินเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  

- ส่วนกรณีไม่มีผู้ร้องเรียน หน่วยงานมี Eagle Eye  เพื่อตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการ
ประกาศให้ ๘๕ หน่วยงานจัดให้ม ีDPO แล้วและมีการส่งโปรแกรมก ากับดูแล โดยจัดส่งให้หน่วยงานทั้ง 
๘๕ หน่วยงานในการตรวจสอบตัวเองตามกฎหมายครบถ้วนหรือไม่อย่างไร และมีการสุ่มตรวจ
หน่วยงานปัจจุบันไปแล้ว ๑๕ หน่วยงาน ว่ามีการด าเนินการตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรแล้ว  
ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวกับทหารหรือ ศาล ตามกฎหมายหากเป็นเรื่องความมั่นคงหรือการด าเนินคดี 
หน่วยงานจะได้รับการยกเว้นตามกฎหมายของหน่วยงานแล้ว   

- ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของประเทศไม่ใช่ของหน่วยงานแต่เป็นการอบรมบุคลากร 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการอบรมจัดหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน  
และในส่วนของโครงการพัฒนากฎหมายจะเป็นโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
เพราะแม้ว่ากฎหมายมีการประกาศใช้ครบ ๕ ปีแล้ว และต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
กฎหมายสากล  

- ส่วนในเรื่องโครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการก าหนดเป็นมาตรฐานขึ้นมาให้
หน่วยงานมาขอตรามาตรฐาน ว่า หน่วยงานได้ด าเนินการตามกฎหมายแล้ว และให้หน่วยงานรับรอง  
ให้ว่าหน่วยงานนั้นๆ ได้ด าเนินการตามมาตรฐานแล้ว  

- ส่วนการจัดท า Pricing Index จะมีการจัดอันดับออกมาว่ามีการคุ้มครองข้อมูลได้มาตรฐาน
อย่างไร ในระดับอาเซียนด้วย 
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- ส่วนของข้อมูลผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานได้ทราบเหตุการณ์และเข้าไปตรวจสอบแล้ว  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยไม่เจตนาของทีมงานผู้เข้าร่วมการสมัครวุฒิสภาโดยไม่ตั้งใจ โดยกรมการ
ปกครองที่ท างานร่วมกับ กกต. น าข้อมูลไปกระจายออกไปยังผู้บริหารโดยทีไม่ได้ตั่งใจ หน่วยงานได้เชิญ 
กกต. มาชี้แจงแล้ว และรอให้จบการเลือกตั้งก่อนจึงจะตรวจสอบต่อไป 

- ส่วนกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีการตรวจสอบและน าเข้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว
ซึ่งจะพิจารณาลงโทษในเร็ววันนี้ 

- การพัฒนาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมานั้นหน่วยงานจะน าข้อมูลไปด าเนินการ และหน่วยงาน
ได้ด าเนินการเชิงรุกในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องปรามและป้องกันตามโครงการที่เสนอขอ
งบประมาณไปด้วย 

- ในส่วนของระบบร้องเรียนการขอข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไปหรือไม่ เป็นเรื่องที่จ าเป็น 
ที่หน่วยงานต้องติดต่อกับผู้ร้องเรียน เพราะในส่วนของการพิจารณาความทางปกครอง ต้องมีการขอ  
ไต่สวน ซึ่งจะมีการติดต่อไปหาผู้ร้องเรียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

- ส่วนข้อเสนอที่เกี่ยวกับโครงการ Eagle Eye หน่วยงานจะน าข้อเสนอต่อคณะกรรมการฯ  
เพื่อพิจารณาปรับปรุง 

- เลขหมาย ๑๑๑๑ และ ๑๔๑๑ หน่วยงานได้ประสานงานกับหน่วยงานเหล่านี้อยู่แล้ว  
หากมีกรณีที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการส่งข้อมูลมาที่หน่วยงานเพื่อด าเนินการต่อไป   

- หน่วยงานมีการสร้างพันธมิตร กว่า ๓๐ หน่วยงาน โดยอาศัยความร่วมมือที่ เกี่ยวข้อง  
เช่น ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในเรื่องการป้องกันไม่ให้ เกิดการรั่วไหลของข้อมูล  
ซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ให้ถูกโจมตีทางไซเบอร์และมีการสุ่มตรวจกว่า ๑๐ หน่วยงานแล้ว
รวมทั้งมีการด าเนินการขยายผลด้วยเช่น หน่วยงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องทางการเงิน 
เรื่องการศึกษามีการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการขยายผลต่างๆ โดยการ ลงนาม MOU ร่วมกัน 

- ส่วนเรื่องบุคลากรนั้น แผนการด าเนินงานใน ๓ ปีจะมีบุคลากรเต็มจ านวน ๒๑๐ อัตรา  
โดยหน่วยงานจะทะยอยรับใน ๓ ปี ปี งบประมาณ ๒๕๖๗ จะทยอยรับไป ๓ ปี รับไป ๑๐๐ ตอนนี้ 
เหลืออีก ๕ คน ปีงบประมาณ ๖๗ จะครบ ๑๐๐ คนตามแผน โดยหน่วยงานจะคอ่ย ๆ ขยายบุคลากรไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- หน่วยงานได้ด าเนนิการการในปีปัจจุบันแล้วในเรื่องการสอบถามเรื่องของคุกกี้ในเว็ปไซต์ต่างๆ  
ในปี ๒๕๖๗ ได้มีการจัดท าคุกกี้เช็กเกอร์ตามกฎหมาย PDPA หรือไม่ ซึ่งจะมีการสั่งให้แก้ไข โดยการ
จัดส่ง Eagle Eye ไปแจ้งเตือน 

- ในเรื่องกระบวนการยินยอมของประชาชน หน่วยงานก าลังพิจารณา ให้คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าจะพิจารณาออกเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานหรือไม่ในการขอความยินยอมซึ่ง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคล แต่ หน่วยงานภาครัฐ มีเการพิจารณา 
GGPC  ซึ่งเป็นระบบการยินยอมที่ภาครัฐเอาไปใช้ได้ ซึ่งจะไปสู่ภาคเอกชนต่อไปด้วย  
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 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ควรออกมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยง  
ในการรั่วไหลของข้อมูลบัตรประชาชนด้วยการประสานงานให้ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประชาชน 
เพ่ือเป็นหลักฐานกับทางราชการ โดยเปลี่ยนเป็นการแสดงบัตรประชาชนในลักษณะของการยืนยัน  
ตัวตนเท่านั้น 
 - ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ควรพัฒนาช่องทางการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์กับประชาชน ให้มีความหลากหลายและมีความชัดเจนมากขึ้น 

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค ควรก าหนดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง
ส าหรับรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกฉ้อโกงออนไลน์ 

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีแผนการใช้งบประมาณเพ่ือรองรับการ
ขยายภารกิจ แต่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ดังนั้น ควรเน้นการท างานในเชิงประสานงานกับหน่วยงาน  
อื่น ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง แทนการขยายองค์กรให้ใหญ่ขึ้น 

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ควรเร่งรัดการบรรจุบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมากพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

 
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

หน่วยงานในก ากับ  
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม     ๑,๓๑๑,๘๗๐,๘๐๐ บาท 

 ไม่มีรายการปรับลด       - บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดเงินนอกงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน ๓๖๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ ใช่หรือไม่ 
- ขอทราบรายละเอียดจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติจ านวน ๑๖ ล้านคน ต่อปี  

ในปี ๒๕๖๖ จากจ านวนอุทยานแห่งชาติ ๑๓๓ แห่ง (ป่า ทะเล) สามารถจัดเก็บรายได้ในปี ๒๕๖๕ 
๒๕๖๖ จ านวนเท่าใด ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้จ านวนเท่าใด ขอทราบ
รายละเอียดล าดับที่ ๑ ถึง ๑๐ จ านวนที่จัดเก็บได้มากที่สุด โดยเฉพาะพ้ืนที่เกาะพีพี เกาะสมิลัน  
เกาะเสม็ด ดอยอินทน์ และเขาใหญ่ สามารถจัดเก็บเป็นรายได้ต่อเดือนจ านวนเท่าใด และสัดส่วน  
การน าส่งรายได้จัดเก็บไว้เองและน าส่งจ านวนเท่าใด  

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการเกาะที่ไม่อยู่ในเขตอุทยาน อยู่ในอ านาจ 
ของหน่วยงานใด แนวทางการน าเกาะมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสัมปทานให้กับภาคเอกชนบริหารจัดการเกาะได้หรือไม่  
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- ขอทราบรายละเอียดสภาพปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๗๗ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดงบประมาณ แนวทางการ
บริหารงบประมาณอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน วงเงินจ านวน ๒๖ ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่ายไปคิดเป็นร้อยละ ๖.๙ คงเหลืองบประมาณจ านวน ๑๙.๑ ล้านบาท แผนการบริหาร
งบประมาณ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการการจัดท าฐานข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๔๐ ล้านบาท และโครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber Security วงเงิน  
๓๗ ล้านบาท ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดจากปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่ วงเงิน ๕ ล้านบาท และโครงการ
พัฒนาระบบไซเบอร์ติดต่อกันสองปี อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดมาตรการการเจรจากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการตัดไม้ท าลายป่าในงบประมาณปี ๒๕๖๘  
แผนด าเนินการอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบประมาณปี ๒๕๖๘ รายการ
ซ่อมแซมเฮลิคอปเตอร์จ านวน ๑.๖ ล้านบาท ขอทราบสาเหตุโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศและค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุแทน อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระ
เกียรติ ระยะที่ ๑ วงเงิน ๑,๐๔๔ ล้านบาท ผลการด าเนินงานมีความคืบหน้าอย่างไร และระยะที่ ๒  
ขอทราบผลการด าเนินงานสอดคล้องกับแผนงานการก่อสร้างหรือไม่ และรายการค่าใช้จ่ายในการวาง
ศิลาฤกษ์จ านวนเงิน ๓ ล้านบาท อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดที่ดิน วงงบประมาณ ๘ ล้านบาท  
เป็นการขับเคลื่อนกันขออนุญาตพ้ืนที่เป้าหมาย ๖๙๖ พ้ืนที่ ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓๘๓ พ้ืนที่ 
พ้ืนที่เป้าหมายใช้กลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการการส่งเสริมความส่งเสริมการความรู้ให้กับประชาชนวงเงิน  
๔ ล้านบาท แนวทางการประเมินและติดตามผล อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดท าฐานข้อมูลโดยอากาศยานไร้คนขับ วงเงิน ๑๐ ล้านบาท 
ขอทราบอากาศยานไร้คนขับมีคุณสมบัติอย่างไร และหลักเกณฑ์ มี พ้ืนที่ เป้ าหมาย จ านวน  
๔๘๐,๐๐๐ ไร่ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน วงเงิน ๑๔ ล้าน แนวทาง 
การจัดอบรมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสร้างความรู้ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเชิญชวนเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่  เข้าร่วมแสดง 
ความคิดเห็นต่อแนวคิดแก้ไขไฟป่า วงเงิน ๔.๔ ล้านบาท ด าเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง  

- ขอทราบรายละเอียดการวัดผลสัมฤทธิ์การบินเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพย์ในภารกิจ  
ดับไฟป่าอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการจัดท าผังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร  
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- ขอทราบรายละเอียดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน น้อยกว่าโครงการ Carbon NetZero มีความ
คิดเห็นอย่างไรและมีความคืบหน้าด าเนินการอย่างไร   

- ขอทราบรายละเอียดการพิจารณารายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง (กรุงเทพ – นครราชสีมา) ในช่วงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก มีความคืบหน้าอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เข้าสู่การ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใด และ ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน และร่างพระราชบัญญัติก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขอทราบเหตุผล 
การจัดท าร่างพระราชบัญญัตจิ านวน ๒ ร่าง แยกจากกัน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการจัดท าบันทึกขอความร่วมมือ (MOU) องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่มีงบประมาณเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ า ฝายเสริมระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
และป่าสงวน การอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธารมีความจ าเป็น สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหา PM ๒.๕ 
หรือปัญหาโลกร้อน อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางแก้ปัญหาให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบและอพยพจากที่อยู่อาศัยซึ่งเป็น
พ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับปลูกป่าเศรษฐกิจสามารถตัดใช้ได้และสามารถแปลง
สินทรัพย์เป็นทุนเพ่ิมมูลค่าแลจ าหน่ายอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางแก้ปัญหา พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดขอนแก่น อุปกรณ์จ านวนมากเสียหาย  
ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางแกป้ัญหาช้างป่าบกรุกพื้นที่ชุมชนและท าลายพืชและสวนทุเรียน ได้รับความ
เสียหาย มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วงเงิน ๓ ล้านบาท 
มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกับกรมขนส่งทางบก วงเงิน ๑๔ ล้านบาท และส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ านวนเงิน ๓๖ ล้านบาท ขอทราบปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
จ าเป็นต้องลงทุนในโครงการ ราคากลางของโครงการความมั่นคงทางไซเบอร์ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนอาสาสมัครด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคน ในปีงบประมาณ ในปี ๒๕๖๘ อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือบีซีจีโมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตั้ง
งบประมาณไว้ จ านวน ๒๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน ควรปรับสัดส่วนงบประมาณในให้
สอดคล้องกับความส าคัญและเร่งด่วนของปัญหา เช่น ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดที่ดิน 
จัดที่ท ากินในระดับจังหวัด ตั้งงบจ านวน ๕๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท มีแนวทางด าเนินการอย่างไร 
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- กรณีการใช้ One Map อุทยานแห่งชาติคลองพนม ต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ผู้อ านวยการอุทยานมีความพร้อมมีการรังวัดที่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสั่งการ  
และด าเนินการ Kickoff ได้เลย จากการพิจารณาเอกสารในหน้า ๑๘ มีการตั้งงบประมาณการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน จ านวน ๘ ล้านบาท อยากให้ท าเป็นพ้ืนที่ต้นแบบและสามารถด าเนินการ
ได้ทันที 

- สอบถามส านักงานปลัดฯ ร่างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของไทย (Power Development 
Plan-PDP) วางแผนสิ้นสุดปี ๒๐๓๗ มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๕๑ และมีแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศ (Thailand’s Long-term Low 
Greenhouse Gas Emission Development Strategy) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๐๒๒ ซึ่งมีเป้าหมาย
ปี ๒๐๔๐ ประเทศไทยจะมีพลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๖๘ จึงมีค าถามว่า จากปี ๒๐๓๗ ถึงปี ๒๐๔๐ 
ภายใน ๓ ปี ประเทศไทยจะมีพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๕๑ เป็นร้อยละ ๖๘ ได้จริงหรือไม่ 
และจะด าเนินการให้มีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๘ ตามแผนได้อย่างไร 

- สอบถามปลัดกระทรวงฯ ว่าได้ก าหนดให้แต่ละหนว่ยงานในสังกัดส่งเอกสารค าของบประมาณ
มายังส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในวันใด 

- สอบถามโครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและการส ารวจระยะไกล ๑๐ ล้านบาท โดยเป้าหมาย ๔๘๐,๐๐๐ ไร่  
มีการเลือกพื้นที่อย่างไร และมีการใช้โดรนรุ่นอะไร ที่จะจัดท าข้อมูลดังกล่าว 

- สอบถามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๒๖  ล้านบาท ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังเหลือค้างอีก ๑๙.๑ ล้านบาท จะน าไปด าเนินการอย่างไรบ้าง และปรับแผนการใช้
งบประมาณอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าเพ่ิมประสิทธิภาพระดับจังหวัดก าหนดเป้าหมาย

หารือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัด และ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ 
ด าเนินการผ่านคณะกรรมการแก้ปัญหาไฟป่า  

- กรณี โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  อยู่ระหว่างขั้นตอนบิดดิ้ง  
ในป ี๒๕๖๘ ขอรับการจัดสรรเพิ่มจ านวน ๕ ล้านบาท เป็นการจัดการช่องว่างที่มีปัญหาและด าเนินการ
ต่อเนื่องตามข้อกฎหมาย 

- กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปซื้อเราเราเป็นโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือไปเป็น 
งบด าเนินงานครับเป็นค่าจ้างค่าแรงงานของเจ้าหน้าที่นะซึ่งเป็นการท างานซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของ  
การจัดการเรื่องไฟป่าและเพิ่มวงรอบการท างานมากขึ้น 

- กรณีการจัดการขยะพลาสติกมีแผนด าเนินการต้นทาง กลางทาง ปลายทางในทะเลเป็นสิ่งที่
กระทรวงโดยกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับการประชุม (UNEP) ที่ประเทศเคนยา 
ในปี ๒๕๖๘ เป็นการประชุมต่อเนื่องในเรื่องแผนจัดการพลาสติก ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๗๐ เพิ่มเรื่องการขยะ
ในทะเลในการประชุมและเป็นการขยายพ้ืนที่การจัดงานทางบกในปี ๒๕๖๘ ที่ประเทศไทยด าเนินการ
ต่อไป 
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- กรณีโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ไม้แต่ละชิ้นที่ด าเนินการเลื่อยการขนาดต่าง ๆ ใช้เวลา
มหาศาล เป็นโครงการที่มีคุณค่า มีการใช้ไม้ที่ที่ครบแล้วก็มีการเลื่อยต้องมีประกันประกอบมีถ่ายรูป  
ทุกระยะป้องกันการเกิดขึ้นปัญหาขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างที่โครงการก่อสร้างกับการท าต่อไปควบคู่กันไป
ไม่ต้องเรื่อยไม้ขึ้นมาประกอบใหม่ต้องมีขนาดพอดี และเร่งรัดการก่อสร้าง 

- กรณีการด าเนินภารกิจดับไฟฟ้าป่าของเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาประมาณ ๕ ถึง ๖ เดือน แนวทางการเช่าจึงเป็นแนวทางที่ น่าสนใจ 
แต่ประสบปัญหาด้านราคากลางงบประมาณไม่มีการก าหนดไว้ ต้องเชิญชวนบริษัทเข้ามาศึกษาข้อมูล
และส ารวจพ้ืนที่ และก าหนดชั่วโมงบิน  

- กรณีจ านวนเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด ๗ ล า 
ประกอบด้วย ๑ เครื่องยนต์ และ ๒ เครื่องยนต์ท่ีอยู่ในระหว่างการซ่อม และอยู่ระหว่างการส่งมอบ
จ านวน ๒ ล า ภายในเดือนพฤศจิกายน และนักบินเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 
และมี ๑ ล า เฮลิคอปเตอร์ปีกตรึงในการส ารวจและทรัพยากรรอบชายฝั่ง บนบก และทะเลต่าง ๆ  

- กรณีโดรน ยูเอวี ปัจจุบันมีจ านวน ๑๔ ล า ใช้ในภารกิจการส ารวจ และโดรนฮารัม พัฒนามา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเก็บข้อมูลชายฝั่งต่าง ๆ เก็บข้อมูลเรื่อง  
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท างาน 

- กรณีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บูรณาการร่วมกับส านักงานโยธาและผังเมืองก าหนด
แนวทางการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- กรณีรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EHIA) อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการ
มรดกโลก ถ้าผ่านสามารถด าเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้ทันที  

- กรณีการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติกับกรมป่าไม้  
ที่มีขั้นตอนการพิจารณาจ านวนมากและใช้ระยะเวลาการพิจารณามาก กรณี พ้ืนที่รับอนุญาตทั้งหมด
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ประชาชนอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในลุ่มน้ า ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ไม่มีปัญหา 
แต่ในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งส าคัญเพราะมันติดขัดเรื่องต้องท า (EHIA) และการอ านวยความ
สะดวกเรื่องต่าง ๆ เร่งรัดให้เกิดการท างาน ด้วยความรวดเร็วต่อไป 

- กรณีปัญหาช้างป่าเกิดปัญหาขึ้นกับประชาชนหรือชุมชน ด าเนินการรวมรวมข้อมูล 
และพยายามแก้ปัญหาโดยการตั้งคณะท างานช้างป่าช้างบ้าน สร้างแหล่งอาหารให้ครอบคลุมและ
แนวทางจัดหาพ้ืนที่ เหมือนกับซาฟารีในลักษณะที่เป็นจุดแหล่งอาหาร ภาคใต้ ๑ ที่ ภาคอีสาน ๑ ท่ี  

- กรณีการปลูกป่าโครงการคาร์บอนเครดิตด าเนินการทุกกรม และด าเนินการออกระเบียบ  
ขอส่งข้อมูลให้กรรมาธิการต่อไป 

- กรณีที่ก าหนดให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดส่งเอกสารค าของบประมาณไปส านักงานปลั ดฯ 
ก าหนดให้ส่งภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗  

- ส าหรับกรณีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าของ
ประเทศ  (Thailand’s Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy)  
จะให้อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมตอบ เนื่ องจากเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งจะมีแผนในการลดฟอสซิลไปด้วย 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีขอรับงบประมาณ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของค าขอรับ

งบประมาณ ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- กรณีการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัจจุบันทวีคูณความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ ๓ ล้านบาท ซึ่งปรากฏขึ้นตามแต่ละหน่วยงานราชการเช่นเดียวกัน 
ควรมีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่ใช้ร่วมกัน ไม่ต้องมีแอบพิเคชั่นจ านวนมากท าให้ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนเกิดความสับสนในการร้องเรียนผ่านช่องทางใด ควรมีแค่ ๑ ระบบ เช่น ทราฟฟ่ีฟองค์ดู  
ซึ่งมีระบบส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต
การใช้พ้ืนที่ซ้ าซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ
หรือกรมป่าไม้เกิดความล่าช้าในการอนุญาตการใช้พ้ืนที่รวมถึงพื้นที่ทับซ้อน  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย  
ทางไซเบอร์ ควรให้กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม เป็นผู้ด าเนินการหรือแนวทางการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน เช่น กรณีศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ได้รับงบประมาณ ๖๘ ล้านบาท รวมกับโครงการสร้าง
การรับรู้ของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

- ส าหรับโครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและการส ารวจระยะไกล ในการบินโดรนไม่ควรมีเฉพาะภาพถ่าย  
๒ มิติอย่างเดียว ควรให้มีการถ่ายภาพ ๓ มิติด้วย เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนต่าง ๆ  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป  

- ในการจัดการก๊าซเรือนกระจกควรมีการจัดสรรงบประมาณในการลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการคาร์บอนเครดิตให้ทั่วถึงและครอบคลุม 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพย์จ านวนกี่ล า ประกอบด้วยรุ่นอะไร

แต่ละรุ่นบรรทุกน้ าได้จ านวนเท่าใด ต้นทุนการบินแต่ละครั้งจ านวนเท่าใด 
๒. รายละเอียดคนขับเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช่หรือไม่ 

หรือมาจากหน่วยงานใด  
๓. รายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม ๘๖๒,๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายเพ่ือ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างไร ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๘ อย่างไร  
- นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบหก ขอเอกสารเกี่ยวกับ

รายละเอียดดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
๑. แนวทางการป้องกันการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าผุ อย่างไร  
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางอย่างไรเพ่ือป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝั่ง เช่น เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
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๓. แนวทางการแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับรัฐ เช่น ในการก่อสร้างถนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปรับปรุงถนนในเขตอุทยานแห่งชาติหรือป่าไม้ ประสบปัญหาระยะเวลาการ
อนุญาตและไม่มีการตอบรับหนังสือจนท าให้งบประมาณตกไปอย่างไร  

๔. แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนอยู่ในพื้นกอ่นการประกาศเขตอุทยานแหง่ชาต ิเขตป่าไม้ ใน
ภาคใต้ ประชาชนอยู่ในเขตแนวป่าพรุหรือในเขตป่าชายเลนหรือในเขตอุทยานแห่งชาติ ก่อนจากนี้
หลายปีประชาชน อาจมีการขุดบ่อปลาเพ่ือท าการประมง เลี้ยงหอย เลี้ยงปู กุ้ง ปลา  นโยบายหรือ
แนวทางที่จะผ่อนปรนให้ประชาชนที่อยู่ก่อนหรือตรวจสอบพ้ืนที่ก่อนการเขตประกาศและสามารถ
อนุโลมให้เข้าสามารถใช้เครื่องจักรในการปรับปรุงพื้นที่อย่างไร 

๕. แนวทางส ารวจโครงการพัฒนาแหล่งน้ า น้ าบาดาลขนาดใหญ่หรือน้ าบาดาลผิวดิน แนว
ทางการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการให้เกิดการกระจายโครงการ แต่ละภาคอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างไร  

๖. รายละเอียดผลการปฏิบัติการด าเนินการตรวจสอบต่อหน่วยงานอุตสาหกรรมเรื่องการ
ควบคุมมลพิษ การปล่อยน้ าเสียหรือ อากาศเป็นพิษ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ผลการด าเนินงาน
อย่างไร  
 - นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
จ านวนเท่าใด สามารถใช้ได้ทุกล าหรือไม่ หรือรอการซ่อมแซมจ านวนเท่าใด แนวทางการบริหารจัดการ
จ านวนเฮลิคอปเตอร์ท าภารกิจดับไฟป่าจ านวนกี่ล า 

๒. รายละเอียดหน่วยงานที่ด าเนินโครงการปลูกป่า พื้นที่ใดบ้าง วงเงินงบประมาณด าเนินการ 
ราคาต้นไม้ ชนิดของต้นไม้ จ านวนพื้นที่ด าเนินการ รวมทั้งค่าบริการปลูกหรือด าเนินการจ้างประชาชน
มาปลูกเอกสารย้อนหลังจ านวน ๓ ปี (๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ) และปัจจุบันปี ๒๕๖๘  
 - นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 
น้อยกว่าโครงการ Carbon NetZero มีความคิดเห็นอย่างไรและมีความคืบหน้าด าเนินการอย่างไร   

- นายวิชัย  สุดสวาท กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
๑. ขอเอกสารเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีแนวทางการแก้ปัญหาภัย

แล้งให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ปลูกทุเรียน อย่างไร  
๒. แนวทางปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตการใช้พ้ืนที่ซ้ าซ้อนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการก่อสร้างถนนในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติหรือกรมป่าไม้เกิดความล่าช้าในการอนุญาต
การใช้พ้ืนที่รวมถึงพื้นที่ทับซ้อน มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร  

- นายพนม  โพธิ์แก้ว กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียด แนวทางการลดขั้นตอนการ
พิจารณาอนุญาตการใช้พ้ืนที่ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนนบริเวณอ าเภอสังขละบุรีที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือกรมป่าไม้ อย่างไร  

- นายทรงยศ  รามสูต กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดแนวทางการบูรณาการ
หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัการกั้นพ้ืนที่ป่า และอ่างเก็บน้ าหลายพื้นที่  มีวิธีการอย่างไรให้การบูรณา
การรวดเร็วอย่างไร 

- นายซูการ์โน  มะทา กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
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๑. รายละเอียดงบลงทุนของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมผลการ
เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๙ กับช่วงเวลาที่เหลือจ านวน ๕ เดือน ขอทราบปัญหาและอุปสรรคการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

๒. แนวทางปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตการใช้พ้ืนที่ซ้ าซ้อนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือขยายเขตการไฟฟ้า หรือระบบประปา หรือการก่อสร้างมัสยิดหรือโรงเรียน ในพื้นที่ของกรม
อุทยานแห่งชาติหรือกรมป่าไม้ เกิดความล่าช้าในการอนุญาตการใช้พ้ืนที่รวมถึงพื้นที่ทับซ้อน มีแนวทาง
การแก้ปัญหาอย่างไร 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์  กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และโครงการสร้างการรับรู้
ของประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  และเหตุผลความ
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการดังกล่าวอย่างไร 

๒. รายละเอียดโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐที่จ้างสื่อนอกเป็นผู้ผลิตทั้งหมดตั้งแต่ปี  
ในปี ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม และประสานงานกับสื่อของรัฐ    
(เอ็นบีที) ให้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือไม่ 

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมี
รายการดังต่อไปนี้ 

๑. รายละเอียดศูนย์ต้านโลกร้อนทุกจังหวัด อยู่ในงบประมาณโครงการใด และแผนงานก่อสร้าง
ทุกจังหวัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือไม่ 

๒. รายละเอียดเป้าหมายหลักคอืการสร้างความรับรู้เช่นสามารถตรวจสอบออกใบรับรองเครดิต
การผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อการส่งออกสินค้าได้หรือไม่ หรือเป็นตัวกลางในการช่วยผู้ประกอบการ
ปรับปรุงกระบวนการใช้พลังงานสะอาดได้หรือไม่ การประเมินความคุ้มค่าการบริหารงบประมาณ
อย่างไร 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดกระทรวงทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม แนวทางการศึกษาผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
ได้แก่ ประเทศอินเดียและประเทศไทย น าผลการวิเคราะห์ไปต่อยอดในการท างานอย่างไร  
 - นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ขอเอกสารเกี่ยวกับ
รายละเอียดดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดโครงการ Carbon Credit ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และมีการด าเนินโครงการอยู่หรือไม่  
 ๒. รายละเอียดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และแนวทางส่งเสริมให้กับเกษตรเข้าร่วม
โครงการ Carbon Credit อย่างไร สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรอย่างไร 
 ๓. แนวทางการขยายระยะเวลาโครงการ Carbon Credit ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือไม่ 
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 - นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หก กรรมาธิการ ขอเอกสาร
เกี่ยวกับรายละเอียดดังมีรายการดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดและความคืบหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองในพ้ืนที่ของอุทยานหินเขางู 
จังหวัดราชบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อื่น มีความคืบหน้า และแผนปฏิบัติงานอย่างไร 
 ๒. แนวทางการพิจารณาน ามะพร้าวน้ าหอมรวมถึงสินค้าเกษตรอื่น ๆ เช่น ปาล์ม เข้าร่วม
โครงการคาร์บอนเครดิต ได้หรือไม่ 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอให้ส่งเอกสารโครงการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ส่วนรายละเอียดงบประมาณในการซื้อสื่ออยู่ในเอกสารหน้า 
๗๔-๗๘ มีการระบุว่าเผยแพร่ข้าวทางช่องวัน ช่องเจ็ด หรือช่องต่าง ๆ ถ้าไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
หรือมีการประสานงานในลักษณะใดจึงขอรายละเอียดโครงการดังกล่าวทั้งหมด โดยขอเอกสารย้อนหลัง 
และเอกสารปัจจุบันทั้งหมดว่ามีการประชาสัมพันธ์อย่างไร 

- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอให้ส่งเอกสาร ดังนี้ 
๑. โครงการแก้ ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน  งบประม าณ จ านวน ๒๖  ล้ านบาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังมีงบประมาณเหลือค้างอีก ๑๙.๑ ล้านบาท จะท าอย่างไรบ้าง  
และจะมีการปรับแผนการด าเนินการอย่างไร  

๒. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
โดยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและการส ารวจระยะไกล งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการเลือกพื้นที่อย่างไร และมีการเลือกใช้โดรนรุ่นใด  

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอให้ส่งเอกสารโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่มีการจัดท า TOR เรียบร้อยแล้วให้กับคณะกรรมาธิการด้วย 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม     ๑,๓๑๒,๑๕๒,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- สอบถามโครงการผังภูมินิเวศสิ่งแวดล้อมภาคใต้ ปัจจุบันมีการด าเนินการหลายผัง ในส่วน  

ของเรื่องผังภูมินิเวศด้านสิ่งแวดล้อมมีมาตรการบังคับอย่างไร เนื่องจากพระราชบัญญัติผังเมือง มีการให้
ระบุข้อมูลแผนผังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย จึงอยากทราบว่าข้อมู ลแผนผังภูมินิเวศ 
กับแผนผังสิ่งแวดล้อมของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าให้แผนผังภูมิ
นิเวศเป็นผังที่ใช้ในผังด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจะได้หรือไม่ มีความเห็นอย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับแผนผังภูมินิเวศว่าปัจจุบันด าเนินการเสร็จแล้วกี่ผัง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กี่ผัง และอยู่ในแผนที่ก าลังด าเนินการขอตั้งงบประมาณในปีต่อไปจ านวนเท่าไหร่ 
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๒๒ 
 

- สอบถามพระราชบัญญัติผังเมืองกับผังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างไร เพ่ือผังเมืองร วม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถใช้งานได้จริง ๆ จะสามารถประสานส านักงานฯ  
ให้ด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 

- สอบถามเกี่ยวกับการท า EIA ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีกระบวนการยุ่งยากซับซ้อน 
จึงขอให้ สผ. ช่วยแก้ไขปัญหาการด าเนินการที่มีความซับซ้อนดังกล่าวด้วย  

- สอบถามว่าท า EIA ของถนนสาย ๓๒๓ ทองผาภูมิ-สังขละบุรี ซึ่งด าเนินการมาแล้ว ๒ ปี 
ปัจจุบันด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว เพราะปัจจุบันมีรถบรรทุกสินค้าผ่านเส้นทางดังกล่าวจ านวนมาก  
 มีปัญหาการจาราจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

- สอบถามโครงการถ่ายโอนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการขยะและของเสียในระดับจังหวัด  
ท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดขยะ อยากทราบว่าโครงการเสร็จไปแล้ว  
กี่โครงการ กี่หน่วยงาน ที่ไม่ต้องของบประมาณเพิ่ม และอยากทราบว่าโครงการที่ตั้งงบประมาณผูกพัน
มาหลายปีงบประมาณมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และโครงการที่ตั้งใหม่ในปี ๒๕๖๘ ได้มีการน า
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีก่อน ๆ ที่ก่อสร้างล่าช้ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่
อย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ชุมชนเก่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างมาก 
ซึ่งด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี จึงอยากสอบถามว่าส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปหรือไม่ ภารกิจดังกล่าวสอดคล้องกับ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงานหรือไม่ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปท าอย่างอื่นหรือไม่ ถ้ามีการมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งท าหน้าที่
ดังกล่าวควรเป็นหน่วยงานใด  

- สอบถามโครงการสร้างคลังความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ มีหลายหน่วยงานที่ท า
การเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงท าหน้าที่เก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังเก็บข้อมูลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเช่นกัน  
จึงอยากสอบถามว่าคลังข้อมูลดังกล่าวควรเป็นคลังข้อมูลเดียวกันหรือไม่ 

- สอบถามว่าผังภูมินิเวศ มีอ านาจหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีหรือไม่ และผังดังกล่าวมีความสัมพันธ์  
กับพระราชบัญญัติผังเมืองอย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับพ้ืนที่ล าห้วยคลิตี้ที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารตะกั่ว มีการขออนุมัติงบประมาณไป
เรื่อย ๆ จะก าจัดตะกั่วอย่างไร ถ้าเป็นบ่อฝังกลม ฝนตกน้ าไหลก็ชะล้างสารตะกั่วให้กระจายสู่แหล่งน้ า
เหมือนเดิม 

- สอบถามเกี่ยวกับประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระบี่มีการด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 
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๒๓ 
 

 - สอบถามเกี่ยวกับโครงการกอ่สร้างท่าเรือในจังหวดักระบี ่โดยองค์การบรหิารส่วนจังหวัดกระบี่
มีการสอบถามไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย เลน  
ว่าจะต้องท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือไม่ ซึ่งได้รับค าตอบที่ไม่ตรงกัน ควรเชื่อข้อมูล
จากหน่วยงานใด 

- ขอสอบถามกลไกในการท างานร่วมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในเรื่องผังภูมินิเวศด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เป็นเรื่องของพื้นที่และเมืองน่าอยู่

อัจฉริยะ โดยจะเป็นผังเชิงนโยบายจะเป็นผังภาคและระดับพ้ืนที่ ซึ่งจะดูทั้งมิติเมือง มิติเกษตร  
มิติอุตสาหกรรมและพ้ืนที่อนุรักษ์คล้ายกับผังเมืองและผังเมืองรวม ในแง่ของการมีผลทางกฎหมาย  
ส่วนผังภูมินิเวศระดับพ้ืนที่ จะเป็นระดับการจัดการพ้ืนที่เป็นผังตามประเภทแหล่งธรรมชาติ และนิเวศ
ตามศิลปกรรม โดยด าเนินการในภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และผังภูมินิเวศในระดับพ้ืนที่ยังไม่มีผลทาง
กฎหมาย แต่มีผลบังคับในเชิงปฏิบัติ ในแง่ของการจัดการผังภาคต้องมีทั้งหมด ๖ ภาค ๘ ศูนย์  
และด าเนินการแล้วเสร็จในภาคเหนือเพียง ๑ ภาค  

- ในเรื่องระบบสารสนเทศเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลที่จัดท าเองและเชื่อมต่อกับระบบ  
ของหน่วยงานอื่นเพ่ือให้บุคลากรได้ใช้งานและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์  
และมีข้อมูลบางส่วนที่เชื่อมโยงมาจากหน่วยงานต้นทาง ซึ่งอาจต้องมีการจัดท าข้อมูลที่ Real Time  
มากขึ้น 

- ประเด็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องและ
มีการปรับประเภทและขนาดการจัดท าสะท้อนความเป็นจริงและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 

- ในเรื่องระเบียบมรดกโลก การพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์มีมติคณะรัฐมนตรี ควบคุมการ
พัฒนาการก่อสร้างมีผลกระทบมาตรฐานการอนุรักษ์ หากมีการโอนอ านาจให้กรุงเทพมหานครก็จะเน้น
ในเรื่องของการพัฒนาอาจไม่ได้ด าเนินการเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

- ประเด็นคลังข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นคลังข้อมูลกลาง ซึ่งเชื่อมต่อออนไลน์
เป็นแพลตฟอร์มกลางที่หน่วยงานด าเนินการโดยหารือร่วมกันในทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีทั้งข้อมูลสถิติ
และรายละเอียดสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย สถานภาพสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม ข้อมูลพ้ืนที่อนุรักษ์ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ข้อมูลในเว็บไซต์ระบบภูมิสารสนเทศด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรม ชาติและ

สิ่งแวดล้อมดูดีในภาพรวม แต่การใช้งานจริงน่าจะสามารถท าได้ดีกว่านี้ เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ และเลือกดู
ข้อมูลต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานต่อได้ รายละเอียดอื่น ๆ ค่อนข้างคลุมเครือ เช่น แหล่งพบสิ่งมีชีวิต  
โดยไม่ควรน าข้อมูลทั้งหมดมาผสมรวมกันโดยไม่มีประสิทธิภาพ อยากเห็นระบบสารสนเทศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีการท าประชาพิจารณ์รับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ แต่ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้ปรากฏอยู่ในประกาศ
ก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

- กรณีผังภูมินิเวศซึ่งเป็นผังภาคกับผังพ้ืนที่ เห็นว่าผังพ้ืนที่ควรท าให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
กว่าเดิม และผังภาคเป็นการด าเนินการที่มีความซ้ าซ้อน 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอข้อมูลโครงการจัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศที่ด าเนินการในปัจจุบัน และข้อมูลในการของบประมาณในปีถัดไป 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลแผนผังภูมินิเวศว่าปัจจุบัน

ด าเนินการเสร็จแล้วกี่ผัง อยู่ระหว่างด าเนินการกี่ผัง และอยู่ในแผนที่ก าลังด าเนินการขอตั้งงบประมาณ
ในปีต่อไปจ านวนเท่าไหร่ 

- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลผังระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

กรมควบคุมมลพิษ     ๔๓๕,๙๙๗,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมควบคุมมลพิษในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- สอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีแผนจัดการขยะพลาสติก ลดและเลิกใช้พลาสติก

หลายชนิด ปัจจุบันแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติกมีส่วนที่ด าเนินการส าเร็จแล้วหรือไม่ เพราะ
ปัจจุบันยังมีการใช้ขยะพลาสติกในสัดส่วนที่ค้อนข้างสูง และส่วนใหญ่ไปอยู่หลุมฝังกลบ นอกจากนี้  
ยังก าหนดเป้าหมาย Recycle พลาสติก ร้อยละ ๑๐๐ ปัจจุบันมีการด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมายได้มาก
หรือน้อยเพียงใด 

- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าจัดขยะทั่วประเทศที่มีกว่า ๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ แต่เป็น
แหล่งก าจัดขยะที่ถูกต้องเพียง ๑๐๐ กว่าแห่งเท่านั้น มีรายละเอียดการด าเนินการอย่างไร เพราะยังมี
แหล่งก าจัดขยะจ านวนมากที่จัดการขยะไม่ถูกวิธีท าให้เกิดมลพิษ และเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
อย่างเป็นระบบ จึงขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

- สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ
มีแนวทางด าเนินการอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม หรือถ้ามีตัวอย่างที่แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ  
ให้ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษน้ าเสียอย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับอากาศสะอาด และปัญหา PM๒ .๕ ที่ เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีการตั้ง
คณะท างานด าเนินการ และมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในแต่ละจังหวัด แต่มีไม่ครบทุกจังหวัด  
จะด าเนินการอย่างไรให้มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศครบทุกจังหวัด ถ้ามีปัญหาเรื่องงบประมาณ
ด าเนินการจะสามารถประสานให้หน่วยงานอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร่วมด าเนินการ
ได้หรือไม่ 

- สอบถามเกี่ยวกับจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าในประเทศไทยว่ามีกี่จุด และคุณภาพเป็นอย่างไร 
- สอบถามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมูลฝอยของเสียอันตราย ตัวชี้วัดเป็นจ านวนจังหวัดที่ได้รับ

การจัดการ มีการลงพ้ืนที่ส ารวจติดตามปัญหา และให้ค าแนะน าประชาชน จึงขอทราบว่ามีการให้
ค าแนะน าอย่างไร แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอย่างไร 

- สอบถามว่าเกี่ยวกับการวางแผน หลักเกณฑ์ที่จะให้หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างไร 
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- สอบ ถาม เกี่ ย วกั บ การป ระชุ มภ าคี ต่ อ ข้ อตกลงอาเซี ยน  เรื่ อ ง  มล พิ ษ ข้ ามแดน  
ของร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างไทย ลาว เมียนมา ประเทศไทยมีข้อต่อรองกับประเทศเพ่ือนบ้าน
อย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ งบประมาณ ๖.๗๕ ล้านบาท มีการประชาสัมพันธ์และการอบรมสัมมนา มีตัวชี้วัดหรือ
เป้าหมายในการวัดผลอย่างไร มีแผนการด าเนินการอย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ มีการตรวจจับ  
มีการแบ่งเป็นพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพ้ืนที่อื่น ๆ อย่างไร มีการประจุกตัวอยู่เฉพาะ 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน  

- สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา PM๒.๕ มีการของบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หลายหน่วยงาน จึงสอบถามว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่  
อยากให้ท างานเชิงรุก มีการวางแผนและซักซ้อมการด าเนินการ เพราะอากาศเป็นพิษส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อยากให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลัก  
ในการประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว การแก้ไขปัญหา 
ฝังกลบแร่ของกรมควบคุมมลพิษมีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ เนื่องจากใช้วิธีการฝังกลบแร่ 
เมื่อมีฝนตกก็จะชะล้างเศษแร่กระจายไปตามแหล่งน้ าต่าง ๆ และในปี ๒๕๖๘ มีแผนการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- สอบถามข้อมูลในการน าเสนอว่าขยะมูลฝอยที่จัดการไม่ถูกต้องในประเทศไทยมีจ านวน  
๕ ล้านตัน หรือเป็นจ านวน ๗ ล้านตัน เพราะข้อมูลในเอกสารไม่ตรงกัน  

- สอบถามเกี่ยวกับศูนย์ก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง กรมควบคุมมลพิษจะด าเนินการอย่างไร  
จะมีแนวทางหรือการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  

- สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบจุดปล่อยน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง โดยเฉพาะบริเวณคลองแสนแสบ  
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการตรวจสอบจุดปล่อยน้ าทิ้ง ๑๘๑ แห่ง ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๐๔ แห่ง  
จึงอยากทราบแหล่งก าเนิดมลพิษที่ปล่อยน้ าทิ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่วนมากเป็นประเภทใด  
เป็นประเภทครัวเรือนหรือสถานประกอบการ 

- สอบถามเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ งบประมาณ  
๖ ล้านบาท ตรวจสอบรถยนต์ได้ ๒๐,๐๐๐ คัน แต่ข้อมูลในปัจจุบันมีรถบรรทุกหรือรถโดยสารที่ได้จด
ทะเบียนมีประมาณ ๘  ล้านคัน กรมควบคุมมลพิษจะมีวิธีการอย่างไรในการขยายขอบเขต 
ในการตรวจสอบยานพาหนะให้ได้จ านวนที่มากขึ้น จ านวนเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอ านาจตรวจสอบยานพาหนะเป็นเจ้าหน้าที่ของ 
กรมควบคุมมลพิษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมการขนส่งทางบก รวมกันแล้วมีจ านวนทั้งหมด 
กี่คน 

- สอบถามเกี่ยวกับการควบคุมขยะอาหาร (Food Waste) ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นก าเนิดของ 
ก๊าซเรือนกระจก จึงสอบถามว่ามีการประเมินขยะมูลฝอยทั้งหมดอย่างไร ขยะอาหาร (Food Waste) 
ถือเป็นสาเหตุอันดับ ๑ หรือไม่ ที่หน่วยงานให้ความส าคัญเป็นพิเศษ อยากให้เล่ารายละเอียดดังกล่าว 
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- สอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอื่น ๆ มีการจัดประชุม มีการลงพ้ืนที่รับฟังความ
คิดเห็น ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานน่าจะทราบดีอยู่แล้ว จึงอยากทราบว่าในครั้งนี้มีข้อมูลอะไรที่แตกต่าง
จากเดิมหรือไม่ ท าไมจึงต้องมีการเริ่มกระบวนการใหม่เหมือนเดิม 

- สอบถาม เกี่ ยวกับการจัดการขยะอุตสาหกรรม การก าจั ดแคด เมี ยม  การก าจั ด 
กากอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาเพลิงไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมสารเคมี ปัญหาดังกล่าวยังไม่มี
งบประมาณทมี่ใช้ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโดยตรง ปัจจุบันมีงบประมาณที่น ามาใช้ในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมหรือ
ยัง ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะใช้งบกลางเป็นหลักในการฟ้ืนฟู อยากเห็นบทบาทของกรมควบคุม
มลพิษเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การมีกองทุนฟ้ืนฟูผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมจะช่วยให้การแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้หรือไม่ 

- สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถิติการร้องเรียนด้านมลพิษ มีการแจกแจงปัญหาต่าง ๆ เช่น การส่ง
กลิ่นเหม็น เรื่องฝุ่น อยากสอบถามว่าปัญหาที่ได้รับมาแล้วมีการแก้ไขไปแล้วเท่าไหร่  อยู่ระหว่างการ
แก้ไขกี่เรื่อง  
 - สอบถามความคืบหน้า Road Map การจัดการขยะพลาสติก ปี ๒๕๖๑-๒๕๗๓ เป็นอย่างไร
บ้าง มีการออกระเบยีบและมาตรการในการบังคบัใช้อย่างไร ต้องการทราบความคบืหน้าว่าจะมีการออก
มาตรการใดอีกหรือไม่ 

- สอบถามเกี่ยวกับการขนย้ายแคดเมียมเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ดูแลเรื่องการขนย้าย หลังจากนั้นแคดเมียมไปปรากฎที่ตรงไหนแล้วน่าจะเป็นหน้าที่ของกรมควบคุม
มลพิษต้องไปดูว่ามีสารพิษหรือสิ่งตกค้างไม่ มีการด าเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือไม่ หน่วยงานใดท าหน้าที่ตรวจสอบสารตกค้างเป็นหลัก 

- สอบถามเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียมีน้ าเสียจากชุมชนร้อยละ ๕๐ ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ด าเนินการ ต้องการสอบถามว่าในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครมี การท าโรงบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมเติม 
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ และกรมควบคุมมลพิษเข้าไปช่วยดูแลด้วยหรือไม่  ซึ่งในอนาคตอาจมี 
การจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย จึงอยากทราบความคืบหน้าของการด าเนินการอย่างไร ถ้าเป็นพ้ืนที่
ต่างจังหวัดมีโครงการที่ไหนบ้าง  
 - สอบถามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า อยากจะขอผลการ
ด าเนินการย้อนหลังตั้งแต่เริ่มโครงการ การยกระดับการจัดการคุณภาพน้ าวางเป้าไว้ปี ๒๕๖๘ จ านวน 
๒๒ ลุ่มน้ า ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ อยากทราบว่าท าไปได้แล้วเท่าไหร่ มีการบูรณาการท างานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปแล้วกี่แห่ง  
 - สอบถามเกี่ยวกับโครงการตรวจสอบและบังคบัใช้กฎหมายกับยานพาหนะ สอบถามเพ่ิมเติมวา่
มีการด าเนินภารกิจมีความแตกต่างจากกรมขนส่งทางบก หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างไร  
มีการบูรณาการร่วมกันหรือไม่ ขอผลการด าเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ มีการจับกุมไปแล้วกี่คัน 
มูลค่าการปรับ การบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างไรบ้าง 
 - สอบถามโครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ด าเนินงานที่ใดบ้าง  
ขอรายละเอียดแยกเป็นรายจังหวัด และขอรายละเอียดย้อนหลัง 
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- ขอทราบว่าหน่วยตรวจคุณภาพอากาศเคลื่อนที่มีสเปคอย่างไร ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศปัจจุบันคลังข้อมูลมีเพียง ๓๐ วัน จึงควรขยายระยะเวลาความจ า 
ของข้อมูลให้มากขึ้น 

 - ขอให้หน่วยงานแก้ไขปัญหากรณีข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี้ต่อการด าเนินการฟ้ืนฟู 
ล าห้วยคลิตี้ในประเด็นตะกอนหน้าฝายตักตะกอนที่หน่วยงานจะมีการขุดลอกตะกอนต่อไป 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ก าหนดให้แหล่งมลพิษต้องรายงานการปลดปล่อย

สารเคมีและการพิสูจน์สิ่งแวดล้อม และในกรณีมีการร้องเรียนจากโรงงาน การลักลอบทิ้งกากของเสีย 
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ การเข้าไปตรวจสอบจะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหากพบว่าผิด
กฎหมายจะด าเนินการตามกฎหมายของโรงงานโดยสามารถร้องทุกข์กับต ารวจเพื่อด าเนินคดี 

 - เรื่องแหล่งก าจัดขยะมูลฝอย ร้อยละ ๙๕ ก าจัดไม่ถูกต้อง เป็นแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยขนาด
เล็ก ท าให้ต้องหาแนวทางก าจัดขยะแบบรวมกลุ่มเพ่ือลดการก าจัดขยะแบบไม่ถูกต้อง ส่วนในเรื่อง  
การจัดการน้ าเสียซึ่งแหล่งชุมชนจะเป็นแหล่งส าคัญ อุตสาหกรรม และเกษตร ซึ่งจะก าหนดมาตรฐาน
น้ าทิ้งโดยผู้ประกอบการ ชุมชน จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างระบบรวบรวม 

- ในเรื่องตัวชี้วัดโครงการขยะมูลฝอยหน่วยงานจะให้ค าแนะน ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเรื่องการคัดแยกขยะ เทคโนโลยีการก าจัดระบบการบริหารจัดการในลักษณะคลัสเตอร์ กรณีสถานที่
ก าจัดมีปัญหาก็จะมีการให้ค าแนะน า 

- โครงการหมอกควันไฟป่า มีการคัดเลือกโมบายในพ้ืนที่ที่มีการร้องขอและในพ้ืนที่ที่ไม่มีสถานี 
ส่วนในเรื่องการตรวจจับพาหนะ หน่วยงานไม่มีก าลังที่เพียงพอ ได้มีการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก
และกรุงเทพมหานครในการตรวจจับยานพาหนะ และในการควบคุมมลพิษจากยานพาหนะได้ควบคุม
การระบายอากาศ ก าหนดมาตรฐานการผลิตรถยนต์ใหม่ มาตรฐานคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง การตรวจ
สภาพรถยนต์ประจ าปี 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ  ขอข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ า และคุณภาพน้ า 

ที่ตรวจวัดได้ ๓ ปีย้อนหลังล่าสุด เพ่ือดูแนวโน้มของคุณภาพน้ า ถ้าไม่มีข้อมูลเป็นรายจังหวัด  
ขอเป็นข้อมูลรายลุ่มแม่น้ าก็ได้ อาจเป็นข้อมูลโดยเฉลี่ยก็ได้ว่า คุณภาพน้ าผ่านเกณฑ์ร้อยละเท่าใด   
และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละเท่าใด เพ่ือดูข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ าว่าเป็นแบบใด 

- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลการด าเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษ โดยขอข้อมูล
เอกสารที่มาของการด าเนินการ ปัจจุบันมีการด าเนินการศึกษาถึงขั้นตอนใดแล้ว และจะด าเนินการ
ต่อไปอย่างไร 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑.ข้อมูลสถิติการร้องเรียนด้านมลพิษ มีการแจกแจงปัญหาต่าง ๆ เช่ น การส่งกลิ่นเหม็น  

เรื่องฝุ่น ปัญหาที่ได้รับมาแล้วมีการแก้ไขไปแล้วเท่าไหร่ อยู่ระหว่างการแก้ไขกี่เรื่อง 
๒.ข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า อยากจะขอผลการด าเนินการ

ย้อนหลังตั้งแต่เริ่มโครงการ การยกระดับการจัดการคุณภาพน้ าวางเป้าไว้ปี ๒๕๖๘ จ านวน ๒๒ ลุ่มน้ า 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ อยากทราบว่าท าไปได้แล้วเท่าไหร่ มีการบูรณาการท างานร่วมกับ อปท. ไปแล้วกี่แห่ง 
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๓.ข้อมูลโครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ สอบถามเพ่ิมเติมว่ามี 
การด าเนินภารกิจมีความแตกต่างจากกรมขนส่งทางบก หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่าง ไร มีการ 
บูรณาการร่วมกันหรือไม่ ขอผลการด าเนินงานย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ มีการจับกุมไปแล้วกี่คัน มูลค่า
การปรับ การบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างไรบ้าง 

๔.ข้อมูลโครงการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ด าเนินงานที่ใดบ้าง  
ขอรายละเอียดแยกเป็นรายจังหวัด และขอรายละเอียดย้อนหลัง 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดกรณีการตรวจวัดมาตรฐานน้ าคลอง
แสนแสบ มีจุดใดผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน และขอข้อมูลจ านวนเจ้าหน้าที่ การแบ่งหน้าที่
ระหว่างหน่วยงสนในการตรวจประเภทของรถ 

 
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ๔๕๙,๐๒๕,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี ้
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- สอบถามว่าได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ อย่างไร และมีกลไกในการ
ด าเนินงานอย่างไร 

- สอบถามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศแห่งชาติ (Thailand’s 
National Adaptation Plan) มีขับเคลื่อนในเชิงหน่วยงานและเชิงพ้ืนที่อย่างไร ได้มีการบูรณาการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการท างานในแต่ละจังหวัด ในแต่ละท้องถิ่นอย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญ
อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น กลไกทางภาษี และมาตรการอื่น ๆ 
ในการแก้ไขปัญหามีหรือไม่ 

- สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม (Climate Change and Environmental Center: CCE) และแผนการจัดท าศูนย์ข้อมูล
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และระดับเขตจังหวัด โดยในแต่ละ
จังหวัดมีลักษณะอย่างไร มีหน้าที่ด าเนินการเรื่องอะไร และด าเนินการอย่างไรบ้าง  

- สอบถามว่ากรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมีมาตรการควบคุมอย่างไร 
เพราะทุกคนมีส่วนท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและมีการปล่อยมลพิษทุกวัน เช่น มีมาตราการ Carbon Tax 
หรือไม่ เพ่ือบูรณาการท างานร่วมกันทุกหน่วยงาน 

- สอบถามเกี่ยวกับแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse 
Gas Emission) ซึ่งมีเป้าหมายในแต่ละปี และแต่ละ Sector ว่าจะมีการปล่อยคาร์บอนจ านวนเท่าไหร่ 
เมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว แผนของหน่วยงานตั้งใจจะมีการก าหนด
เป้าหมายนั้นเป็นเพดานในการปล่อยคาร์บอนในแต่ละ Sector ใช่หรือไม่  
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- สอบถามเกี่ยวกับแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas 
Emission) เมื่อมีการประเมิน Carbon Credit แล้ว ได้มีการประเมินสมติฐานด้วยหรือไม่ ว่าราคา
คาร์บอนควรจะเป็นเท่าไหร่ หรือ Carbon Tax ควรจะเป็นจ านวนเท่าไหร่ เพ่ือมห้บรรลุเป้าหมาย Net 
Zero 

- สอบถามว่าหากมี Carbon ภาคบังคับแล้ว หน่วยงานใดจะเป็นผู้ก ากับดูแล ตั้งแต่การวัดผล
การปล่อยและการลดการปล่อย Carbon ว่าจะสามารถลดได้จริงหรือไม่  

- สอบถามเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองในแต่ละประเภท อยากให้
อธิบายในแต่ละโครงการ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรอง  T-VER และ Premium T-Ver 
อย่างไร 

- สอบถามความคืบหน้าโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ (EV Car 
Sharing) ในปี ๒๕๖๗ ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ตอนนี้มีการเริ่มกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างหรือยัง 
หน่วยงานใดเป็นผู้ชนะการประมูล มีการด าเนินการแล้วหรือยัง  เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการจ้าง 
ที่ปรึกษา 
 - สอบถามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  
ของประเทศ งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท ซึ่งมีงบประมาณส าหรับการจัดหาอุปกรณ์และห้องการจัดการ 
Data Center จ านวน ๑๖ ล้านบาท เป็นการด าเนินการผ่านระบบคลาวน์หรือไม่ ถ้าเป็นการใช้ระบบ
คลาวน์กรมฯ มีแผนใช้ระบบคลาวน์กลางภาครัฐหรือไม่  เพราะรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ใช้ระบบคลาวน์กลางภาครัฐ ท่านจะด าเนินการอย่างไร ได้ผ่านกระบวนการ พิจารณาของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส าหรับการบูรณาการท างานร่วมกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ทั้งการด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก รวมถึงการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจากภัยการเปลี่ยนแปลงข องสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีโครงสร้างการท างานในรูปแบบของกรรมการระดับชาติ คณะท างานด้านต่าง ๆ  
และมีการแต่งตั้งหน่วยประสานงานกลางระดับกระทรวงของทุกหน่วยงาน ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ขนส่ง จ ากัด ฯลฯ ในส่วนของการปรับตัวมีการท างานร่วมกันทั้งหมด  
๗ กระทรวง ซึ่งด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ละกระทรวงได้น าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เข้าไปบูรณาการในแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน และก าลังจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ 

- ส าหรับแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการติดตามแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมาอย่างต่อเนื่อง และผลงการด าเนินงานในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
ซึ่งสามารถลดได้มากกว่า ๖๐ ล้านตัน ซึ่งจะมีการน าเสนอรายละเอียดภายหลังคณะกรรมการแห่งชาติ
ได้รับรองแล้วอีกครั้ง 

- ในส่วนของการปรับตัวแห่งชาติ ที่ได้มีการส่งเอกสารให้กับส านักงานอนุสัญญา Climate 
Change ของ UN มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน เพียงแต่ว่าเป็นกรอบใหญ่รายสาขา เพราะฉะนั้น  
จะมีการร่วมมือกนักบั ๗ กระทรวง ท าแผนปฏิบัติการรองรับผลกระทบร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๖๗-
๒๕๖๘ โดยมีตัวชี้วัด และมี Flagship Project ที่ชัดเจนในการรวบรวมผลการด าเนินการ โดยล่าสุดได้มี
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การรายงานผลการด าเนินงานให้กับ UN เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดในระดับนานาชาติที่ UN ได้ก าหนดในเรื่อง
การปรับตัวและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

- ส าหรับร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
ทั่ วประเทศแล้ว ปั จจุบั นอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการกฎหมาย โดยกลไกใน  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีการก าหนดมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในรายสาขา ซึ่งจะช่วยท าให้
บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในปี  ๒๐๓๕ โดยมี ๓ กลไกส าคัญ คือ ๑) การจ ากัดสิทธิปล่อย 
Carbon ของอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ๒) มีมาตรการทางภาษี
คาร์บอน (Carbon Tax) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการใช้น้ ามัน 
ในการขนส่งได้ด้วย ๓) มีการเชื่อมโยงคาร์บอนภาคสมัครใจ เฉพาะบางสาขาที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชน เช่น การเกษตร และป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรสิทธิการปล่อยคาร์บอน 

- ส าหรับศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะจัดตั้งขึ้น เป็นศูนย์ภาพรวมข้อมูล 
ของประเทศทั้งหมด ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรม และข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงระดับ
จังหวัดและท้องถิ่นด้วย โดยการจัดตั้งศนูย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดบัจังหวดัทั้ง ๗๖ จังหวัด 
มีการจัดท าข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายจังหวัด และข้อมูลความเสี่ยงรายจังหวัด ซึ่งจะเชื่อมโยง
เข้ามาใน Climate Center ของกรมด้วย 

- ส าหรับราคาคาร์บอนเครดิตที่ค่อนข้างต่ า เนื่องจากราคาคาร์บอนเครดิตในทุกตลาด รวมถึง
ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ไม่สามารถควบคุมราคาให้สูงได้ จะแตกต่างจากสหภาพยุโรปซึ่งมีกลไก  
ภาคบังคับ เพราะฉะนั้นถา้มีพระราชบญัญตัิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีกลไกราคาคาร์บอน  
มีเรื่องการจ ากัดสิทธิการปล่อยคาร์บอนก็จะท าให้เกิดความต้องการในการซื้อ และจะท าให้ Supply 
และราคาคาร์บอนปรับขึ้นได้ 

- ส าหรับแผนพลังงาน ประกอบด้วย กรอบแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan)  
ได้บรรจุเป้าหมาย Net Zero ปี ๒๐๖๕ และ Carbon Neutrality ๒๐๕๐ ไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุมแผน
ย่อยทั้ง ๕ แผนในแต่ละช่วงเวลา ถึงปี ๒๐๓๗ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปี ๒๐๓๐  ที่ร้อยละ ๓๐ -๔๐  ในส่วนแผนลดก๊าซเรือนกระจก ถ้ามีพระราชบัญญัติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว จะมีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายสาขา ในส่วน
ของแผนลดก๊าซเรือนกระจกปี ๒๐๓๐ ได้มีการจัดท าเสร็จแล้ว คณะกรรมการแห่งชาติเห็นชอบแล้ว 
อยู่ระหว่างการน าเสนอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ในส่วนของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในปี ๒๐๓๕ อยู่ระหว่างด าเนินการคาดว่า 
จะแล้วเสร็จในกลางปี ๒๕๖๘  

- ส าหรับโครงการน าร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ  
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) กรมฯ  
จะท าหน้าที่ควบคมุการจัดสรรสิทธ ิแต่จะท างานเชื่อมกบัองค์การบรหิารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (อบก.) 
ในระบบที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนและการประเมิน  

- ในเรื่องของโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ (EV Car Sharing)  
ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจงาน ก าหนดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้  
ก็น่าจะส่งงานในงวดที่ ๑ ได้ โดยบริษัทที่ได้รับงานเป็นบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ
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เมนท์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนแผนการ
ด าเนินงานให้ทันการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนด้วย 

- ในส่วนของ Climate Data Center ไม่มีการท าระบบคลาวน์ โดยใช้ระบบเซิรฟ์เวอร์ของกรม
เป็นหลัก เนื่องจากมีความเสถียรมากกว่า และระบบคลาวน์ของรัฐราคาไม่ได้ถูก รวมถึงยังมีประเด็น
ด้านความเสถียรของระบบ  

- ในส่วนของราคาคาร์บอน และเรื่องความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องโลกเดือด ไม่อยากให้
เน้นเฉพาะเรื่องคาร์บอนเครดติ เนื่องจากมีหลายกลไกในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการจ ากัดสิทธิคาร์บอน
เครดิต การจัดเก็บภาษีคาร์บอน เพราะฉะนั้นการที่จะให้ประชาชนตระหนักถึงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบางอย่างในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า กรมฯ จะท าหน้าที่ในการสื่อสารกับทุกภาคส่วน  

- ส่วนในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติก ได้สนับสนุนการท างานร่วมกันกับกรมควบคุมมลพิษ 
ในการขับเคลื่อนร่วมกับ ๔๕ เครือข่าย และ ๓๐,๐๐๐๐ กว่าสาขาร้านค้าทั่วประเทศ ในวันที่  
๓ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ ในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  
(Single Use Plastic) ๓ ประเภท คือ ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง หลอดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว แก้วกาแฟ 
ที่ใช้ครั้งเดียว ได้มีการจัดตั้งคณะท างาน มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายการท างานตลอดทั้งปี  
นี้ เพ่ือที่จะประกาศความส าเร็จในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล 
(International Plastic Bag Free Day) ด้วย  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เมื่อมีการประเมิน Carbon Credit ควรจะมีการตั้งสมมติฐานและมีการประเมินสมมติฐาน 

เพื่อให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาคาร์บอนต้องไม่แพงเกินไปหรือถูกเกินไป  เพราะจะมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนการแข่งขันด้วย 
 - กรณีของการท าฉลากสินค้าคาร์บอน ควรมีการวัดผลด้วยว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างที่มียอดขายสูง
สูด เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการออกฉลากคาร์บอนให้กับสินค้าชนิดต่าง ๆ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas 

Emission) แผน NDC ๒๐๓๕ แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓ รวมถึงแผนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการออกใบรับรอง (Certificate) ที่ค านวณค่าบริการ
รายโครงการ อยากให้ส่งตารางค่าใช้จ่ายทั้งแบบ T-VER และ Premium T-Ver 

๓. ข้อมูลเอกสารสินค้าฉลากคาร์บอน ๑๐๐ รายการที่มีมูลค่ายอดขายสูงที่สุด ถ้าไม่มีข้อมูลก็
อธิบายได้ว่าสินค้า ๒,๐๐๐ รายการ หน่วยงานท าหน้าที่ออกฉลากอย่างเดียว ซึ่งหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
หน่วยงานควรวัดผลด้วยว่ามีสินค้าใดบ้างที่มียอดขายสูงสุด 

๔. ข้อมูลแผนการตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกระดับพื้นที่ที่ด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่ามีรายการใดบ้างที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ให้ส่งเอกสารรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ดังกล่าว 
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   ๙๔,๔๐๙,๓๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การบริหารจัดการกา๊ซเรอืนกระจกในประเดน็ต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- โครงการขององค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจกมีประโยชน์ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี 

การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก้ประชาชนยังไม่มากนัก ประชาชนที่มีความสนใจเรื่อง Carbon Credit 
แต่ยังไม่ทราบว่าขอข้อมูลที่เพียงพอ จึงอยากให้หน่วยงานชี้แจงว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร จะด าเนินการ
อย่างไรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดภาวะเรือนกระจก 

- สอบถามเกี่ยวกับการตัง้เป้าในปี ๒๕๖๘ ผู้สมัครโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
ม าต ร ฐ าน ข อ งป ระ เท ศ ไท ย  (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 
เป้าหมายปริมาณคาร์บอน ๙ แสนตัน คิดเป็นราคา ๗๒ ล้านบาท แต่ราคาตลาดโลกและตลาดของ
ประเทศไทยแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ราคา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาทต่อตันคาร์บอน 
ในขณะที่ประเทศไทยราคาสูงสุด ๒๐๐-๓๐๐ บาทต่อตันคาร์บอน รวมถึงการเข้าถึงโครงการดังกล่าว
เป็นไปได้ยากมาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งเป้าปริมาณคาร์บอน ๙ แสนตัน ในราคา  ๗๒ ล้านบาท 
เฉลี่ยแล้วได้ราคา ๘๐ บาทต่อตันคาร์บอน ดังนั้น จะท าอย่างไรเพื่อพัฒนาคาร์บอนเครดิตให้มีมูลค่าเพิ่ม
มากขึ้น 

- สอบถามการเข้าร่วมโครงการ Carbon Credit กับหน่วยงานต่าง ๆ ถ้าต้องการเข้าร่วม
โครงการสมาชิกจะต้องปลูกพืชชนิดใด เพื่อให้ได้ Carbon Credit และได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของประชาชน 

- สอบถามการเข้าถึงโครงการ Carbon Credit กับหน่วยงานต่าง ๆ ถ้าประชาชนไม่สามาถเข้า
ร่วมโครงการได้ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ แต่ถ้ามีนายทุนจากบริษัทใหญ่ ๆ มาขอซื้อจากผู้ที่สนใจรายย่อยต่าง 
ๆ รวมเข้าเป็นสัญญาเดียวกัน จะสามารถน าเข้าสู่ตลาด Carbon Credit ได้หรือไม่ 
 - สอบถามโครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การสร้างความตระหนักรู้ภาวะโลกเดือด 
ต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนว่า Carbon Credit คืออะไร และจะมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้
อย่างไรบ้าง รวมถึงการท าค่า Carbon เป็น Net Zero จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง มีต้นไม้ยืนต้น
ชนิดใดบ้างที่จะสามารถผลิต Carbon Credit ได้ รวมถึงหน่วยงานที่จะมาคัดกรองว่าในแต่ละพ้ืนที่ได้ 
ค่าคาร์บอนเท่าไหร่ 
 - สอบถามเกี่ยวกับบรรทัดฐานเรื่องสัญญางานที่เกี่ยวกับภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะบูรณาการ
ร่วมกันกับภาครัฐอย่างไร ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานของรถที่มีการปล่อยมลพิษต่างกัน มีการเตรียมการรองรับในด้านนี้
หรือไม่ อยากให้สร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ไม่เช่นนั้นจะเข้าใจว่าปลูก
อะไรก็ได้แล้วมาขอคาร์บอนเครดิต 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กลไกในการลดก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิตถือเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้ภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการจัดการด้านพลังงาน การจัดการขยะ ของเสีย  
ภาคการเกษตร สามารถด าเนินการได้โดยสมัครใจ เมื่อมีการขึ้นทะเบียนโครงการจึงมีการรับรองการลด
ก๊าซเรือนกระจก โดยสิ่งที่เป็นคาร์บอนเครดิตต้องมีมาตรฐานซึ่งหน่วยงานต้องเร่งสร้ างความเข้าใจ 
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ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจ โดยสามารถค านวณคาร์บอนเครดิตจากการปลูกมะพร้าวน้ าหอมหรือ
ปาล์มได้  

- ในการได้รับงบประมาณในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณ
ในห้าปีที่ผ่านมา จึงใช้การประชาสัมพันธ์ในต้นทุนต่ า 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
-- ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์สื่อสารความรู้ความเข้าใจโครงการของหน่วยงาน ควรมีการ

เสนอภารกิจของหน่วยงานเพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน (ภคมน) 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรวงศ์  วรปัญญา เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด ขอเอกสาร ดังนี้ 

 ๑. ข้อมูลหน่วยงานที่เป็นตัวชี้วัดในการคัดกรองว่าแต่ละพ้ืนที่ได้ Carbon Credit ในปริมาณ
เท่าไหร่ 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ Carbon Credit ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของจังหวัดลพบุรี เพื่อจะได้มีการประสานร่วมกันแก้ไขปัญหา และพิจารณาว่าจะหา
แนวทางผลักดันร่วมกันได้อย่างไร 

- นายวุฒิพงษ์  นามบุตร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอทราบแนวทางในการเชิญ
ชวนสนับสนุนประชาชนให้ปลูกไม้ยืนต้นโครงการคาร์บอนเครดิต ไม้ยืนต้นประเภทใดคุ้มค่ากับการ
ลงทุน มีผลตอบแทนปริมาณคาร์บอนได้มาก 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอให้น าส่งข้อมูลรายละเอียดงบประมาณการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีการด าเนินการทั้งหมดในประเทศ 

 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๐๕ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
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